

DIỄN VĂN KHAI GIẢNG

(Năm học 2019 – 2020)

Bảy mươi tư năm trôi qua và mùa thu đối với mỗi người dân Việt Nam vẫn luôn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt! Đó là mùa gọi nhắc về những ngày lịch sử hào hùng của dân tộc gắn với hình ảnh Bác Hồ đọc tuyên ngôn dựng nước. Đó là mùa mà bất cứ ai, từng trải qua tuổi thơ sẽ không thể quên được cảm xúc “mon man, nao nức những kỷ niệm của buổi tựu trường đầu tiên”. Trong không khí tung bừng phấn khởi chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2 – 9, 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hòa chung trong không khí hân hoan của hàng triệu giáo viên, học sinh cả nước bước vào năm học mới, hôm nay trường THCS Yên Thanh long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020.

Thay mặt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các vị khách quý ... Xin gửi tới các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em HS!

Năm học 2018-2019 qua đi. Với thầy - trò trường THCS Yên Thanh chúng tôi, năm học 2018-2019 là năm học có cả niềm vui và những điều còn trăn trở.

Kết quả hai mặt giáo dục đạt 67,61% học lực khá, giỏi, 89% hạnh kiểm khá, tốt; số lượng học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố và cấp Tỉnh tăng hơn so với năm học 2017 – 2018; đội bóng đá thiếu niên của nhà trường đạt giải nhì toàn Thành phố; đội văn nghệ đạt giải nhì cả 02 tiết mục tham dự Hội thi họa mi vàng Thành phố. Đó là những kết quả đáng mừng.

Một điều không thể không thể không nhắc đến, đó là sự ủng hộ nhiệt tình, tích cực của các bậc CMHS về cả vật chất lẫn tinh thần đã góp phần làm cho cảnh quan nhà trường ngày càng trở lên khang trang, xanh đẹp. Sự thấu hiểu, chia sẻ, những động viên kịp thời dù rất nhỏ của cha mẹ học sinh đối với thầy cô, đối với nhà trường, khiến chúng tôi vô cùng xúc động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì năm học 2018-2019, nhà trường cũng còn một số việc chưa hoàn thành như mong muốn. Tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng song không nhiều, tỷ lệ học sinh yếu kém vẫn cao hơn so với kế hoạch đề ra. Số lượng học sinh thi đỗ vào THPT Ưông Bí vẫn ở mức thấp 23/102 học sinh khối lớp 9. Dự định tổ chức nhiều hơn những hoạt động trải nghiệm, giao lưu nhằm phát huy năng lực sáng tạo, rèn kỹ năng sống cho học sinh của nhà trường cũng chưa thực hiện được. Nguyên nhân chủ quan, khách quan, đều đã nhìn thấy rõ, khó khăn trước mắt còn nhiều. Song với quyết tâm và tinh thần đoàn kết, với sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, sự động viên khích lệ của các cấp lãnh đạo, tập thể CB, GV, NV, HS trường THCS Yên Thanh chúng tôi luôn tin tưởng, kì vọng những thành quả tốt đẹp hơn trong năm học 2019-2020.

Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến!

Nghị quyết 29 Hội nghị trung ương 8 khóa XI năm 2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã trải qua hành trình 5 năm hiện thực hóa, giáo dục Việt Nam đã và đang từng bước “Chuyên mạnh từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình, giáo dục xã hội”. Năm học 2019 - 2020 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là năm cuối cùng hoàn tất việc chuẩn bị mọi điều kiện cho các nhà trường bước vào thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Biết bao kỳ vọng, và cũng có không ít những thách thức, khó khăn.

Các em học sinh thân mến!

Đối với các thầy giáo, cô giáo trường THCS Yên Thanh thì các em chính là niềm yêu thương, hi vọng. Các em hãy luôn chăm ngoan, tích cực, năng động, sáng tạo, đoàn kết, yêu thương và chia sẻ. Để khi rời ghế nhà trường, các em sẽ nhớ mãi về ngôi trường này với những dấu ấn tốt đẹp, với một hành trang đủ tri thức, đủ kỹ năng trở thành người công dân tốt có trách nhiệm với bản thân, gia đình, và cao hơn là trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội.

50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời Bác kính yêu vẫn luôn là kim chỉ nam cho mọi thế hệ học sinh noi theo “non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Hôm nay, trong buổi Lễ khai giảng năm học mới, các em đang rất háo hức bước vào một năm học với nhiều dự định và hoài bão cho tương lai. Thay mặt các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, cô xin gửi tới các em lời chúc mừng: chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, năng động, tích cực; xác định đúng mục tiêu học tập "học không chỉ để biết, mà còn để làm, để tự khẳng định mình, để tồn tại và phát triển trong kỉ nguyên của thời đại 4.0".

Một lần nữa, xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị đại biểu, quý phụ huynh trong buổi Lễ trọng đại của thầy trò trường THCS Yên Thanh hôm nay.

Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc toàn thể thầy, trò trường THCS Yên Thanh chúng ta đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới.

Tôi xin tuyên bố khai giảng năm học mới - Năm học 2019-2020.

Xin trân trọng cảm ơn!